

Số: 22/KH-THPTKT

Kon Tum, ngày 3 tháng 12 năm 2022

## KẾ HOẠCH

### Vận động tài trợ năm học 2022-2023 của Trường THPT Kon Tum Tên khoản tài trợ: Nhà vệ sinh của học sinh

#### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư 18/2018/ TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư 13/2020/ TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT- BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 15/4//2021, của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2- năm 2020.

Căn cứ Công văn số 104/KH-SGDĐT ngày 05/09/2022 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch số 08 /KH-THPTKT, ngày 20/9/2022, Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 của Trường THPT Kon Tum.

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất hiện có của Trường THPT Kon Tum, nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện từ năm học 2022-2023;

#### II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TRƯỜNG, LỚP

##### 1. Quy mô lớp, học sinh, nhà vệ sinh của học sinh

- Tổng số lớp: 35, tổng số học sinh: 1438. Số phòng học theo lớp: 35 được bố trí 3 tầng nhà khép kín; Khu vệ sinh riêng cho mỗi tầng nhà, mỗi dãy phòng học; về vị trí chia thành 02 khu riêng biệt (01 dành cho học sinh nam, 01 dành cho học sinh nữ) .

- Cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu mới về dạy và học, môi trường luôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp; tuy nhiên hiện trạng của Nhà vệ sinh của

học sinh chưa đảm bảo tốt về văn minh, lịch sự để phát triển chất lượng của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum công nhận năm 2020), đồng thời nhằm đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của học sinh, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh của nhà trường.

## **2. Thực trạng về cơ sở vật chất, kinh phí**

Kinh phí hàng năm do ngân sách cấp là chủ yếu, nhà trường chưa vận động được kinh phí tài trợ năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo.

Cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đáp ứng dạy và học, môi trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp; tuy nhiên hiện trạng của Nhà vệ sinh của học sinh chưa đảm bảo tốt về văn minh, lịch sự theo yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum công nhận năm 2020).

### **III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ**

#### **1. Thuận lợi**

Nhà trường luôn có sự quan tâm lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum và Đảng ủy thành phố Kon Tum.

Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Kon Tum được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh 5 (năm) liền (2016-2020).

Là trường THPT được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2- năm 2020<sup>1</sup>.

Là trường THPT được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020<sup>2</sup>. Bằng khen “Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm học 2021-2022 đối với Khối thi đua thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo”<sup>1 2 3</sup> của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Bằng khen “đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982- 20/11/2022” của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum<sup>4</sup>

Là trường THPT đã xác lập được niềm tin đối với nhân dân địa phương. Ban đại diện Cha mẹ học sinh quan tâm tích cực, ủng hộ và tham gia hoạt động cùng nhà trường.

#### **2. Khó khăn**

Nguồn kinh phí của nhà trường bao gồm nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị. Nguồn kinh phí chỉ đáp ứng được chi cho con người và chi thường xuyên tại đơn vị; nguồn kinh phí để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học còn gặp khó khăn.

Nhà vệ sinh học sinh chưa đảm bảo tốt, văn minh, lịch sự theo yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

<sup>1</sup> Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 15/4//2021, của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2- năm 2020.

<sup>2</sup> Quyết định 661/QĐ-UBND, ngày 7/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

<sup>3</sup> Quyết định số 580/QĐ-UBND, ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

<sup>4</sup> Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 14/11//2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

## **IV. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ**

### **1. Mục đích**

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, các ngành, mọi cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong công tác xây dựng phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tài trợ để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học, hỗ trợ các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo.

### **2. Yêu cầu**

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc vận động tài trợ, quản lý nguồn tài trợ một cách chặt chẽ, đúng quy trình, các khoản tài trợ được tiếp nhận, quản lý và thực hiện một cách hiệu quả tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

### **3. Nguyên tắc vận động, hình thức vận động tài trợ**

Việc tài trợ đảm bảo trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức bình quân, không quy định mức tối thiểu, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Tiếp nhận trực tiếp các hiện vật hoặc phi vật chất có giá trị sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người học và hoạt động của cơ sở giáo dục.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục, theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát lãng phí.

Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

## **IV. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG, ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG**

### **1. Đối tượng vận động**

Các nhà hảo tâm, cá nhân, cựu học sinh, các cơ quan, tổ chức xã hội và các tổ chức doanh nghiệp.

### **2. Đối tượng thụ hưởng**

Là học sinh đang học và sẽ học ở trường trong những năm học tiếp theo.

## V. NỘI DUNG TÀI TRỢ VÀ HÌNH THỨC TÀI TRỢ

### 1. Nội dung tài trợ

Nhà trường huy động vận động nguồn tài trợ để sửa chữa nâng cấp 02 khu Nhà vệ sinh của học sinh.

Ước tính khoảng 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng); chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: **450.000.000 đồng**

Giai đoạn 2: **450.000.000 đồng**

**2. Hình thức tài trợ:** Bằng tiền mặt bằng đồng Việt Nam thông qua tài khoản của Nhà trường tại ngân hàng Agribank chi nhánh Kon Tum.

## VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Thời gian vận động tài trợ, gồm hai giai đoạn:

**Giai đoạn 1:** Từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023.

Triển khai hồ sơ và thực hiện sửa chữa, nâng cấp ngay khu Nhà vệ sinh của học sinh **Nữ** trong giai đoạn 1 theo qui định hiện hành.

**Giai đoạn 2:** Từ đầu hè năm 2023 đến khi hoàn thành việc vận động tài trợ.

Triển khai hồ sơ và thực hiện sửa chữa, nâng cấp khu Nhà vệ sinh của học sinh **Nam** trong giai đoạn 2 theo qui định hiện hành.

### 2. Nhiệm vụ tổ chức triển khai

#### a. Nhiệm vụ của Lãnh đạo nhà trường

Họp lãnh đạo nhà trường, Hội đồng trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh bàn bạc thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức, nguyên tắc vận động tài trợ đúng với các văn bản hướng dẫn, tuân thủ pháp luật hiện hành.

Lập Kế hoạch vận động tài trợ cải tạo nâng cấp 02 Nhà vệ sinh của học sinh.

Thông qua kế hoạch vận động tài trợ với Hội đồng trường, Ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường.

Công khai kế hoạch vận động tài trợ để tranh thủ thêm sự tham gia, đóng góp ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh toàn trường. Hoàn chỉnh Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2022-2023.

Tiến hành khảo sát hiện trạng của 02 Nhà vệ sinh; tổng hợp nhu cầu cần sửa chữa, khái toán kinh phí cần sửa chữa. Làm tờ trình, trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2022-2023 của Trường THPT Kon Tum.

Sau khi kế hoạch được phê duyệt, Hiệu trưởng Ban hành quyết định thành lập tổ tiếp nhận tài trợ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng các kế hoạch cải tạo nâng cấp công trình 02 Nhà vệ sinh của học sinh, quản lý, báo cáo tài chính định kỳ với cấp có thẩm quyền.

Phối hợp với các nhà tài trợ thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quy trình, thủ tục..., trong quá trình thực hiện phù hợp với môi trường giáo dục và đúng quy định

pháp luật hiện hành.

#### **b. Nhiệm vụ giáo viên, nhân viên**

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện các kế hoạch, tổ chức tuyên truyền vận động tới đông đảo tầng lớp nhân dân, tập thể, cá nhân.

#### **c. Nhiệm vụ Ban đại diện Cha Mẹ học sinh**

Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản tài trợ. Cử đại diện tham gia tiếp nhận tài trợ của nhà trường để phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc và việc quản lý sử dụng tài trợ tới toàn bộ cha mẹ học sinh trong toàn trường.

#### **d. Nhiệm vụ của văn phòng và kế toán Trường:**

Theo dõi, cập nhật, ghi chép đầy đủ vào sổ sách các nguồn kinh phí vận động, tiếp nhận; đồng thời tổng hợp quyết toán và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm đối với các khoản tài trợ theo qui định hiện hành.

### **3. Tiến độ và thời gian thực hiện**

Việc tuyên truyền về công tác vận động tài trợ được tiến hành thường xuyên liên tục trong cả năm. Việc tiếp nhận tài trợ diễn ra ở mọi thời điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân và tổ chức tài trợ công trình 02 Nhà vệ sinh của học sinh, dự kiến chia thành 02 giai đoạn như sau:

#### **Giai đoạn 1**

Tháng 1 năm 2023: Tuyên truyền Kế hoạch vận động tài trợ để thực hiện cải tạo sửa chữa 02 Nhà vệ sinh của học sinh.

Từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 năm 2023: Tiếp nhận tài trợ qua tài khoản của nhà trường tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kon Tum, quản lý sử dụng nguồn tài trợ để sửa chữa Nhà vệ sinh nữ theo kế hoạch, đúng thủ tục pháp lý về xây dựng công trình. Hoàn thành cải tạo, sử chữa nâng cấp 01 Nhà vệ sinh học sinh **Nữ**.

#### **Giai đoạn 2**

Tăng cường thực hiện vận động tài trợ trong hè năm 2023 đến khi hoàn thành việc tiếp nhận tài trợ để sửa chữa Nhà vệ sinh **Nam** theo kế hoạch, đúng thủ tục pháp lý về xây dựng công trình, đưa vào quản lý và sử dụng Nhà vệ sinh học sinh **Nam**.

### **4. Tiếp nhận và quản lý sử dụng tài trợ**

Hiệu trưởng Ban hành quyết định thành lập Tổ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ bằng tiền mặt qua tài khoản của Nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ tiếp nhận.

Tiếp nhận nguồn tài trợ bằng tiền: Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng tiền tài trợ; mở một tài khoản tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kon Tum để tiếp nhận đối với khoản tài trợ được chuyển khoản. (Sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt)

Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận bàn giao đảm bảo thuận lợi nhanh chóng.

## 5. Báo cáo tài chính và công khai tài chính

Tổng hợp các nội dung sử dụng nguồn tài trợ, báo cáo quyết toán, niêm yết công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm đối với các khoản tài trợ.

Dự kiến thời gian tổng kết và công khai: cuối năm học 2022-2023 (giai đoạn 1) và kết thúc hè của năm học 2022-2023 (giai đoạn 2).

Nội báo cáo quyết toán nguồn tài trợ lên cấp trên, lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định của Luật ngân sách hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch vận động tài trợ bằng tiền mặt với **tên khoản tài trợ: Nhà vệ sinh học sinh**, năm 2023 của Trường THPT Kon Tum.

Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2022-2023 của Trường THPT Kon Tum được thông báo rộng rãi tới các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương và giáo viên, nhân viên trong nhà trường; được niêm yết công khai bằng nhiều hình thức khác nhau theo quy định của pháp luật.

### Nơi nhận

- Sở GDĐT (để xin phê duyệt).
- Công khai trên website.
- Công khai lên bảng tin.
- Lưu văn thư.

